

# Đơn đăng ký nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt Thành phố Kanazawa

Kính gửi: Thị trưởng Thành phố Kanazawa

Chủ hộ (người đăng ký xin và nhận trợ cấp)

※\*Những thông tin cá nhân dưới đây chỉ được dùng vào mục đích chi trả tiền trợ cấp cố định đặc biệt, không dùng vào mục đích khác

Họ và tên		Ngày làm đơn	
Chữ ký		Tanggal lahir	
Alamat		Ngày tháng năm sinh ( ) -	

Tôi đồng ý với các điều khoản dưới đây và gửi kèm giấy tờ tùy thân, giấy tờ xác nhận tài khoản ngân hàng để xin đăng ký nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt:

- Tôi đồng ý việc xác định tư cách nhận trợ cấp trên các văn bản hành chính công.
- Trường hợp không thể xác nhận trên các văn bản hành chính công, tôi sẽ nộp các giấy tờ liên quan cần thiết.
- Trường hợp tiền trợ cấp không được chuyển khoản vì lý do ghi sai thông tin trong đơn đăng ký và cho đến ngày 24/8/2020 (thứ 2) Ủy ban nhân dân Tp Kanazawa không thể liên lạc để xác nhận được với chủ hộ (người đăng ký xin và nhận trợ cấp) hoặc người đại diện thì đơn đăng ký này xem như bị hủy bỏ.
- Đồng ý hoàn trả tiền trợ cấp cố định đặc biệt trong các trường hợp sau:
  - Đã nhận trợ cấp cố định đặc biệt ở địa phương khác.
  - Phát hiện ra một thành viên trong gia đình (không phải là chủ hộ) có tên trong Sổ đăng ký cư trú cơ bản vì một lý do nào đó đã nhận được tiền trợ cấp cố định đặc biệt.

## Người được nhận trợ cấp (Là thành viên trong gia đình đã có thẻ công dân)

Trường hợp bỏ trống sẽ được coi là "Có"

Phân loại	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Có mong muốn nhận tiền trợ cấp không?
1			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
2			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
3			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
4			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
5			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
6			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
7			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
8			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
9			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
10			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
11			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
12			<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

\* Trường hợp số tiền đăng ký xin trợ cấp thay đổi vì lý do từ bỏ quyền nhận trợ cấp, vui lòng chỉnh sửa số tiền và đóng dấu vào bên cạnh.

Số tiền đăng ký xin trợ cấp



## Phần điền thông tin tài khoản nhận trợ cấp

Hãy nộp kèm bản photo sổ ngân hàng (trang có ghi rõ số tài khoản và họ tên chủ tài khoản)

Họ tên chủ tài khoản (Katakana)	Ho	Tên			
Tên ngân hàng	Tên chi nhánh	Số tài khoản			
銀行 金庫 信組 信連 農協 漁協	本店 支店	<input type="checkbox"/> Thông thường <input type="checkbox"/> Đặc biệt			
		金沢市事務処理欄 (全銀コード)			

## Trường hợp là người đại diện

Mối quan hệ với người làm đơn

Cùng hộ gia đình

Người đại diện pháp lý

Khác

Họ và tên người đại diện	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ của người đại diện
	印	
Tôi ủy quyền cho người có tên trên để		đăng ký xin nhận tiền trợ cấp cố định đặc biệt. Họ và tên chủ hộ
đăng ký xin và nhận		印

## 金沢市事務処理欄

口座確認書類

有  無

本人確認書類

有  無

運

健

パ

年

他

受付	入力	確認